

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021 - 2025**

-----

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của toàn thể Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được triển khai sôi nổi, rộng khắp, diện mạo nông thôn Lào Cai có nhiều thay đổi tích cực, hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư nâng cấp, mạng lưới giao thông nông thôn phát triển; công tác giáo dục, văn hóa, y tế, vệ sinh nông thôn được chú trọng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành và duy trì 61/127 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu chí bình quân đạt 15,15 tiêu chí/xã, tăng 11,82 tiêu chí so với năm 2010; Thành phố Lào Cai được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 01 xã được UBND tỉnh công nhận đạt “Xã nông thôn mới nâng cao”; huyện Bảo Thắng đã hoàn tất hồ sơ trình Trung ương đề nghị thẩm định, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả xây dựng nông thôn mới ở các địa phương chưa đồng đều, một số xã chỉ vừa cập chuẩn nông thôn mới, tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới còn ở mức tối thiểu (tiêu chí quy hoạch, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm); hạ tầng kinh tế - xã hội vùng nông thôn được quan tâm đầu tư nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; sản xuất nông nghiệp chưa hiệu quả và thiếu tính liên kết, cơ giới hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập vẫn còn thấp; môi trường nông thôn còn bất cập, đặc biệt tại các địa phương gần khu công nghiệp; tình hình an ninh trật tự khu vực nông thôn có lúc, có nơi diễn biến phức tạp.

Những hạn chế trên có nhiều nguyên nhân như: Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình nông thôn mới tại một số cấp ủy, chính quyền chưa sâu sát, thiếu quyết liệt; công tác tuyên truyền, vận động ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Một bộ phận cấp ủy, chính quyền, nhân dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước; nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới còn thấp, thiếu cơ chế, chính sách đột phá thu hút nguồn lực của xã hội; việc áp dụng, vận dụng và lồng ghép các

nguồn vốn hiệu quả chưa cao. Chất lượng, nội dung và giải pháp thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng yêu cầu, còn nặng nề về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

1. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội và nhân dân cùng tham gia.

2. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân trong tỉnh về vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tiếp tục triển khai sâu rộng, thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới do tỉnh phát động.

Xác định người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể; xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại; gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường, quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững; người dân nông thôn có khát vọng khởi nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững.

Xây dựng nông thôn mới phải thực chất, không chạy theo thành tích; tập trung, đẩy mạnh phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.

3. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến huyện, xã gắn với rà soát, củng cố, nâng cao năng lực bộ máy giúp việc của Ban Chỉ đạo theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Tiếp tục phân công các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trực tiếp giúp đỡ các xã; thành viên Ban Chỉ đạo huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện giúp đỡ xã, thôn bản.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; chú trọng cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học - công nghệ, huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo

nguồn nhân lực nông thôn, phát triển công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động. Nâng cao chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch theo hướng gắn quy hoạch hạ tầng với quy hoạch sản xuất, bố trí dân cư.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển liên doanh, liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững, với quy mô sản xuất hàng hóa. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các Hợp tác xã nông nghiệp phát triển, nhất là các hợp tác xã có mô hình liên doanh, liên kết. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp vào vùng nông thôn, đặc biệt đầu tư vào chế biến nông sản.

- Tập trung xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm, hàng năm về xây dựng nông thôn mới bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và cá nhân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nghiêm túc thực hiện công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích, không nợ đọng xây dựng cơ bản, không huy động quá sức dân.

- Tiếp tục huy động, bố trí, lồng ghép các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới hàng năm và cả giai đoạn. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, bảo đảm đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải lãng phí; ưu tiên đầu tư cho các địa phương đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới hàng năm và cả giai đoạn; chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đã về đích nông thôn mới.

4. Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

5. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn những nội dung thiết thực để phối hợp vận động, khích lệ các tổ chức, cá nhân chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tham gia giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, quán triệt, định hướng các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Chỉ thị và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức xây dựng

nông thôn mới. Lựa chọn những cách làm mới, sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền đến các địa phương áp dụng và nhân rộng.

7. Ban Dân vận các cấp phối hợp, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong xây dựng nông thôn mới. Chủ động, sáng tạo trong xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới để nhân rộng ra các địa phương trên địa bàn tỉnh.

8. Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Chỉ thị và tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị chỉ đạo chính quyền, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, giữa và cuối nhiệm kỳ có báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị gắn với Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ Đảng, đảng viên và quần chúng./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Ban Cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và PTNT,
- BCD Quốc gia về Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh,
- Cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các Đảng đoàn, Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh,
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh,
- Các thành viên BCD Nông thôn mới tỉnh,
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh,
- Chuyên viên TH – Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Đặng Xuân Phong**